

Understanding the Transsexual

เข้าใจผู้ปรารถนาแปลงเพศ

หมายเหตุ: บทความนี้ไม่สามารถหาคำตอบทุกเรื่องเกี่ยวกับสถานะอันซับซ้อนของผู้ที่ต้องการแปลงเพศ แต่เป็นข้อสังเกตในทัศนะทางการแพทย์ และ ตามหลักพระคัมภีร์

คำนิยาม

ความปรารถนาที่ต้องการจะแปลงเพศเป็นสภาวะที่บุคคลหนึ่งมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่า ตัวของเขาถ้าได้เป็นอีกเพศหนึ่งที่ตรงข้ามกับเพศดั้งเดิมของตน หรือผ่าตัดแปลงเพศแล้ว จะแก้ไขเพศดั้งเดิมของตนให้เข้ากับความมั่นใจ และความประพฤติ ตลอดจนการมีบทบาทในการดำเนินชีวิต ในสภาพเพศตรงข้ามที่ตนเองได้รับการเปลี่ยนแปลงไปนั้นดีขึ้นได้ **ทั้งนี้การแปลงเพศหมายความรวมถึง การแปลงเพศแบบใช้ฮอร์โมน จน ไปถึงการแปลงเพศแบบการผ่าตัด**

อะไรเป็นสาเหตุของปัญหาความต้องการที่จะแปลงเพศ

ที่จริงสภาพของอวัยวะเพศแต่ละคนที่เกิดมาล้วนถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน ทั้งรูปลักษณ์ของอวัยวะเพศ และ ส่วนประกอบของฮอร์โมน ตลอดจนสารเคมีในร่างกาย น้อยรายหรือที่พบได้ยากมากๆ เช่น คนที่มีอวัยวะเพศผิดปกติจนมองไม่เห็นความแตกต่างทางเพศ (Hermaphroditism) บุคคลเช่นนี้ต้องการทดสอบโคโรโมโซมที่สามารถช่วยระบุอวัยวะเพศที่แท้จริงได้ จากนั้นก็จะทำการผ่าตัดรูปลักษณ์ทางเพศที่เหมาะสมแก่เขา

ส่วนความผิดปกติทางโคโรโมโซมก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้คนๆ หนึ่งเกิดความสับสนในเพศของตน และปฏิเสธเอกลักษณ์เพศดั้งเดิมของตนเอง ผมเองเห็นด้วยกับนักบำบัดหลายๆ ท่านที่ว่า ความปรารถนาที่ต้องการแปลงเพศเป็นสภาวะเนื่องจาก สาเหตุทางด้านจิตใจมากกว่าสาเหตุทางด้านร่างกาย

ที่พบเจอมากที่สุดคือ ภูมิหลังเกี่ยวกับครอบครัว

ร้อยทั้งร้อยผู้ที่มีความปรารถนาแปลงเพศจะมาจากครอบครัว ที่พ่อหรือแม่เพศเดียวกับเขา ไม่ได้ให้ความมั่นใจแก่เขา หรือ เธอ ในความเป็นชายหรือเป็นหญิงตามสมควรในช่วงวัยเด็ก หรือมีเหตุการณ์ พฤติกรรมบางอย่าง การกระทำบางอย่าง ที่ทำให้เขาไม่สามารถยอมรับเอกลักษณ์ทางเพศของพ่อและแม่ในเพศของตนเอง

รองลงมาคือ ความสัมพันธ์ที่ริ้วฉานระหว่างเด็ก กับพ่อแม่ เนื่องมาจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ การถูกปฏิเสธความแตกต่าง การใช้ความรุนแรง การหย่าร้าง หรือความตาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พ่อหรือแม่แท้ๆ ของเขาเองเป็นผู้ที่ทิ้งเขา ไม่ว่าจะผ่านทางด้านอารมณ์ หรือถูกทอดทิ้งจริงๆ แทนที่ตนเองจะได้รับแบบอย่างที่ดีจากพ่อและแม่ของตน ตามหลักทฤษฎีแล้ว กรณีหลังนี้หากเด็กมีสภาพแวดล้อมที่กล่าวมา จะมีความเสี่ยงสูงที่จะรับเอกลักษณ์ และ แบบอย่างของความผิดเพี้ยนทางเพศ

และอีกเหตุผลหนึ่ง คือเด็กที่ขาดความผูกพัน ความรัก ความอบอุ่น หรือ ความมั่นคง ที่น่าจะรับเอกลักษณ์กับพ่อแม่เพศตรงข้ามกับเขานั้นกลับไม่มี จึงไม่น่าแปลกใจที่คนเหล่านี้จะแสวงหาความรักจนรักมาก และจะผูกพันเกินขนาดกับทางเพศตรงข้ามอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พ่อและแม่เพศที่ตรงข้ามกับเขา

สภาพแวดล้อมทั้งหมดที่กล่าวมานี้ เป็นสาเหตุหนึ่งที่น่ามาซึ่งการที่มีเอกลักษณ์ทางเพศที่ผิดเพี้ยน

สาเหตุที่คนปฏิเสธเอกลักษณ์ทางเพศของตนเอง

คนเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีการปฏิเสธเพศตัวเองชัดเจนจะเกิดช่วงที่ก่อนวัยรุ่น หรือช่วงวัยรุ่น เป็นความรู้สึกอับอายต่อการถูกตราหน้า และถูกเพื่อน ๆ รวบรวม คนรัก หรือสังคมปฏิเสธ เพราะพวกเขาไม่สามารถแสดงบทบาทตามเพศของตนเอง หรือเข้ากับเพศของตนเองได้ ผลจากประสบการณ์ดังกล่าวทำให้คนเหล่านี้ มองสภาพเพศดั้งเดิมของตนเองนี้เองกลายเป็น “ศัตรู” และเป็นสาเหตุของการทนทุกข์ และสภาพเช่นนี้เอง เขาจึงสรุปว่า

“เพราะผม (ฉัน) เป็นผู้ชายไม่ได้ดี บางทีผม(ฉัน) อาจจะเป็นผู้หญิง ได้ดีกว่า จะมีอะไรที่ปฏิเสธฉัน จะมีอะไรที่ฉันได้รับความอับอาย จะมีอะไรที่แย่ไปกว่าที่ฉันกำลังได้รับอยู่ขณะนี้”

ความคิดที่ตามมาก็คือ

“ฉันน่าจะเกิดเป็นผู้ชายมากกว่า (ฉันน่าจะเป็นผู้หญิง) แต่บังเอิญฉันเกิดมาผิดเพศ”

ความคิดเช่นนี้ช่วยบรรเทาความรู้สึกผิด และ บรรเทาปัญหา มันสร้างภาพมาอธิบายในความคิดของคนเหล่านี้ไว้ว่า ตนเองล้มเหลวในการดำรงชีวิตในบทบาทเพศเดิม ดังนั้นการแสวงหาการแปลงเพศจึงถูกมองว่า เป็นสิ่งที่ถูกต้อง และช่วยบรรเทาความเจ็บปวดด้านอารมณ์

จุดบอดทางความคิดนี้เองเป็นแรงกระตุ้น ทำให้พวกเขาต้องการผ่าตัดแปลงเพศอย่างบ้าคลั่ง คำพูดที่พบมากที่สุดคือ...

“ชีวิตฉันคงจะมีความสุขไม่น้อย ถ้าได้ผ่าตัดแปลงเพศแล้ว”

ผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรือพยายามขัดขวางเป้าหมายในความต้องการในการแปลงเพศ คือ ศัตรูที่ถูกคามความสุขในอนาคตของเขา คนเหล่านี้จะพยายามคบกับคนที่สนับสนุน-เห็นด้วยกับเขาในการผ่าตัด ผู้ปรารถนาแปลงเพศมักมีวามสุขอยู่กับพวกที่รักร่วมเพศด้วยกัน ซึ่งบางครั้งอยู่ในสังคมที่ยอมรับพวกเขา แต่บางครั้งก็ไม่ยอมรับนัก

อย่างไรก็ดี ผู้ที่อยากผ่าตัดแปลงเพศบางคนอ้างว่าตนเองเกลียดชังพวกที่รักร่วมเพศ และสามารถอยู่ได้โดยปราศจากการมีเพศสัมพันธ์ ผู้ที่อยากแปลงเพศ หรือแปลงเพศแล้วที่สูงอายุหน่อยสามารถเก็บกคความรู้สึกนี้ได้ และสามารถดำเนินชีวิตตามปรกติได้เมื่อดูจากภายนอก ซึ่งบางรายอาจมีทั้งการแต่งงาน และการขอรับเป็นพ่อแม่เด็ก

ถึงกระนั้นความขัดแย้งใหญ่(ภายใน) ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข สิ่งเหล่านี้ค่อยๆสำแดงออกมาในเวลาต่อมา ซึ่งสร้างปัญหามากมายทั้งชีวิตส่วนตัว และด้านการทำงาน

การผ่าตัดแปลงเพศผิดด้วยหรือ

ในวงการแพทย์ การผ่าตัดแปลงเพศนั้นนอกจากมีราคาแพง แล้วช่วยแก้ไขได้เพียงแค่ “รูปลักษณ์ภายนอก” ของผู้ที่อยากแปลงเพศเท่านั้น แต่ไม่สามารถแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงบุคลิก และอารมณ์ที่แท้จริงได้ แล้วถ้าปัญหาของผู้ที่ต้องการแปลงเพศเป็นปัญหาทางด้านอารมณ์จริงๆ แล้วละก็ การผ่าตัดแปลงเพศไม่ใช่ทางออกเลย การแก้ไขปัญหานั้นที่ผลดี ก็คือการแก้ไขปัญหานั้นเป็นความขัดแย้งทางอารมณ์ ที่เป็นสาเหตุของการปฏิเสธเอกลักษณ์ทางเพศเดิมของตน ถ้าปัญหาด้านอารมณ์ไม่ได้รับการแก้ไข หลังผ่าตัดไปแล้ว ผู้ที่ผ่าตัดแปลงเพศอาจจะรู้สึกสิ้นหวังเมื่อตระหนักว่า “การผ่าตัด” ไม่ใช่คำตอบ

ผู้ที่ให้คำปรึกษาหลายท่านจึงมีทัศนะเรื่องการผ่าตัดว่าไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง ในทางพระคัมภีร์ไม่ได้พูดถึงการแปลงเพศ แต่กล่าวโทษการร่วมรักหรือการร่วมเพศกับคนที่เป็นเพศเดียวกัน(ผู้เรียบเรียง) มีกฎข้อห้ามชัดเจนไม่ใช่ชาย-หญิง ใช้เครื่องแต่งกายของอีกเพศหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องการให้ผู้อื่นเข้าใจผิด (เฉลยธรรมบัญญัติ 22:5) นอกจากนี้มีคำเตือนอย่างรุนแรงสำหรับผู้ที่กบฏต่อพระประสงค์และแผนงานของพระเจ้าที่ปรากฏในชีวิตของเรา (อิสยาห์45:9-10) ไม่ใช่พระ

เจ้าไม่เห็นอกเห็นใจผู้ที่ปรารถนาจะแปลงเพศ หรือ โกรธพวกเขาจนอภัยให้ไม่ได้ แต่พระองค์ต้องการปกป้องลูกของพระองค์ ทุกคนไม่ให้เจ็บปวดจากการต่อต้านพระองค์ด้วยการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง โดยไม่พึ่งพาพระองค์

ผู้ที่ต้องการแปลงเพศหลายคนพูดคุยกับผมด้วยความเจ็บปวดว่าพระเจ้าไม่รักเขา เราสามารถรู้สึกถึงความขัดแย้ง การถูกตำหนิที่เขามิต่อพระองค์ เขาต้องอยู่ในความรักของพระเจ้าท่ามกลางข้อตำหนิ ความทุกข์ทรมานในชีวิต ที่ถูกตราหน้าว่า เป็นพวกที่ล้มลงในความบาป ความเข้าใจผิดของเขา(ผู้ที่แปลงเพศ)เป็นเรื่องที่น่าเศร้า และน่าเห็นใจในเวลาเดียวกัน

ในทางศาสนศาสตร์ อาจจะพิจารณาได้ว่า ความปรารถนาที่ต้องการแปลงเพศเป็นผลอันหน้าเศร้า เป็นความบาป ที่เลวร้ายของมนุษยชาติ แต่สิ่งนี้ไม่ใช่ความคิดของพระเจ้า กระนั้นปัญหาที่คือ ไม่ควรแยกเราจากพระเจ้าผู้สร้างเรา ควรจะให้เราเข้าใจพระองค์มากขึ้น ได้รับการช่วยเหลือจากพระองค์มากกว่า เพราะผู้ที่แปลงเพศแม้เป็นสิ่งที่ผิดในสายพระเนตรพระเจ้า ไม่ว่าจะรักพระเจ้ามากขนาดไหน ถึงอย่างไรเขาก็ต้องการผ่าตัดอยู่ดี เพื่อยุติชีวิตที่ปราศจากความสุขในชีวิตของเขา คำถามก็คือจะมีวิธีอื่นไหม?

คริสเตียนอย่างเราจะช่วยผู้ที่อยากแปลงเพศได้อย่างไร

***บทความสั้นๆ นี้ไม่สามารถแนะนำได้ครบถ้วน แต่เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประเด็นเหล่านี้จะให้ข้อคิดที่ชัดเจนกับคุณ*

1. คุณต้องเข้าใจ และมั่นใจถึงความแตกต่างของ ผู้ที่แต่งกายเป็นอีกเพศหนึ่ง ผู้ที่อยากแปลงเพศ และผู้ที่ปรารถนาแปลงเพศ
2. อย่าโจมตีความปรารถนาในที่จะการแปลงเพศ แทนที่จะคุยแบบนั้น ให้คุยประเด็นอื่นไม่ใช่การคิดผิด-หรือคิดถูกในการผ่าตัด ควรจะให้พวกเขาพบพระเจ้าด้วยตนเอง เพื่อค้นหาปัญหาที่แท้จริงของเขาเอง เช่น ความขมขื่น การเกลียดชัง ขาดความมั่นใจในชีวิต การรู้สึกถึงการที่ตนเองด้อยกว่า การถูกหลอกลวง การขาดความมั่นคงในชีวิต พูดคุยประเด็นเหล่านี้ไม่ว่าเขาต้องการอยากจะเป็นหญิงหรือชาย
3. อธิบายว่าพระคริสต์คือผู้ใดในชีวิตของเขา และพระองค์ทรงปรารถนาจะช่วยเหลือเขาได้อย่างไร เพื่อจะบรรลุปเป้าหมาย หรือจุดประสงค์ของพระองค์ที่สร้างเรามาบนโลกนี้เพื่ออะไร โดยเฉพาะช่วยให้เขาไว้วางใจพระเจ้าได้ (อธิบายว่า “พระองค์ยินยอมให้เราทนทุกข์ “ หรือ “ความคิดพลาด” ที่เกิดมาจากผลการกระทำของเรานั้นแตกต่างอย่างไร) ช่วยเหลือให้ผู้ปรารถนาแปลงเพศได้เข้าใจว่า ความเป็นหญิง และความเป็นชายที่ไม่ขัดแย้งกับแนวคิดของพระเจ้า
4. ช่วยเหลือผู้ที่ปรารถนาแปลงเพศ เข้าใจการโทษผู้อื่นในความไม่เป็นผู้ใหญ่ และให้เขาเรียนรู้การตัดสินใจของตนเองในปัจจุบัน (ตัวอย่างเช่น คุณไม่ได้ตกเป็นเหยื่อ แต่คุณต้องไม่อยู่สภาพอย่างนี้ไปตลอด)
5. จงมีความอดทน ผู้ที่ต้องการปรารถนาแปลงเพศ พวกเขาต้องการการยอมรับจากคุณมากกว่าคำแนะนำ ต้องระงับความรู้สึกที่จะนำเขาให้หยุดความคิดการผ่าตัดแปลงเพศ หรือเปลี่ยนแปลงสภาพของเขา เพราะผู้คนเหล่านี้เขาผ่านบาดแผลเข้ามาในชีวิตมากมายซึ่งพื้นฐานจะมาจากครอบครัวที่มีปัญหา
6. จำไว้ว่าปัญหาของคุณไม่เหมือนปัญหาที่เขาเจอมา ผู้ที่ปรารถนาแปลงเพศสามารถรับประโยชน์จากผู้แนะนำที่เชี่ยวชาญ และจากศิลาภิบาล และการยินยอมในการดูแล และตรวจสอบตลอดจนสนับสนุนจากคริสตจักร

เป็นเรื่องที่ทำทายเป็นมากสำหรับคริสเตียนเพราะ ผู้ที่ปรารถนาแปลงเพศ หรือ คนเหล่านี้ส่วนใหญ่ (อาจจะบางคนไม่) เป็นคนชอบหลอกลวง ไม่เป็นผู้ใหญ่เต็มตัว ชอบวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่นอย่างรุนแรง ปากจัด บางคนเกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี หรือ การใช้ยาเสพติด ต้องมีการตรวจสอบ ต้องมีวินัย รวมถึงการบำบัดจากผู้ที่เชี่ยวชาญจริงๆ

โปรดระลึกถึง พระเยซู พระองค์ไม่ต้องการซื้อแก้ตัวของความบาป แต่พระองค์เองไม่มองแค่ความบาปเท่านั้น เพราะมีคนบาปมากมายที่ต้องการได้รับความรอด แต่พระเยซูคริสต์ เป็นทั้งเพื่อน เป็นทั้งพ่อ และแพทย์ผู้รักษาคคนบาป พระองค์จะ

สัมผัสและรักษาชีวิตที่แตกสลายของผู้คนเหล่านี้ โดยผ่านชีวิตของคริสเตียน คริสตชนเองต้องไปรื้อรื้อทำที่ที่ถูกต้อง และต้องมีความอดทน ขอมรับและสนับสนุนเพื่อดวงวิญญาณดวงหนึ่งจะได้รับความรอด ให้ความหนักแน่นเมื่อถึงคราวที่จำเป็นจริงๆ

เราควรแนะนำอย่างไรกับผู้แปลงเพศแล้ว

ผมเห็นว่ามีทางเลือก 2 ทาง

- อย่างแรกคือการผ่าตัดกลับสู่เพศเดิม
- อย่างที่สอง ดำเนินชีวิตไปในฐานะผู้ที่ผ่าตัดแปลงเพศแล้ว

การกลับสู่เอกลักษณ์ทางเพศเดิมก่อนผ่าตัดจะดีมาก ผู้ที่กลับใจได้หรือคนที่ตัดสินใจได้นั้น เพราะจิตที่สำนึกส่วนตัวจากการกลับใจมาเป็นคริสเตียน เขาจะมอบชีวิตของเขา เพื่อแผนการในชีวิตอันยอดเยี่ยมที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่เขา ขอมรับไว้วางใจพระองค์ และมอบปัญหานี้ให้พระเจ้าช่วยยาบาลผลทางอารมณ์ของเขา และขอมให้พระองค์แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับแรงจูงใจอย่างชัดเจนในการเป็นที่มาของการสับสนทางเพศ

แม้ว่าการผ่าตัดแปลงเพศกลับสู่สภาพเดิมเป็นที่น่ากลัว และเป็นเรื่องยากสำหรับพวกเขา แต่ในที่สุด พวกเขาจะเห็นถึงพระคุณและความรักของพระเจ้าที่มีให้กับพวกเขา เพราะพระองค์เปี่ยมไปด้วยความรัก และ เป็นผู้ที่เสริมกำลังในการผ่าตัดทุกขั้นตอนให้สำเร็จและปลอดภัย แม้ว่าการผ่าตัดจะไม่สามารถทำให้บางอย่างกลับสู่สภาพเดิมได้ เช่น เป็นหมัน อย่างไรก็ตามเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์สมัยใหม่นี้ทำให้การผ่าตัดกลับคืนสภาพเดิมได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ในการกลับคืนรูปลักษณ์เพศดั้งเดิมของตนได้ ผู้ที่ผ่าตัดกลับคืนสู่สภาพเดิมขอมรับในการเป็นชนที่ ผู้ที่พระเจ้าขอมรับเขาเมื่อเขาได้รับใช้พระองค์ เช่นในข้ออิสยาห์ 56:3-6 และ ในบทมัทธิว 19: 12 พวกเขาหลายคนขอมรับว่ามีสันติสุขกับพระเจ้า และกับตนเองมากกว่าเดิม

ขออ้ออีกครั้ง... อย่างกดดันให้เขาผ่าตัดกลับสู่สภาพเดิม ทำเช่นนั้นไม่เหมาะสมและขาดความเข้าใจในอารมณ์ความรู้สึกของพวกเขา จากประสบการณ์ของผม ความสนใจในการผ่าตัดกลับคืนสภาพเดิม จะเกิดขึ้นจากการสำนึกส่วนตัวที่เป็นการคล้อยระหว่างเขากับพระเจ้าเท่านั้น

เล็กๆ น้อยๆ ที่น่าสนใจ

- การผ่าตัดแปลงเพศ ที่กระทำกันอย่างเปิดเผยเป็นครั้งแรกเกิดขึ้นที่ยุโรป ในปี 1930
- ดร. แฮร์รี่ เบนจามิน เป็นคนแรกคิดค้นศัพท์เฉพาะ และสถานะของผู้ที่มีความปรารถนาแปลงเพศ
- นานหลายปีมาแล้วที่นักบำบัดมองว่า การผ่าตัดแปลงเพศเป็นสิ่งดีที่ช่วยชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่อยากแปลงเพศที่เชื่อว่า จะฆ่าตัวตายถ้าเขาไม่ได้รับการผ่าตัด
- โรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงระดับโลก จอห์นส์ ฮอปกินส์ เป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำการวางแผนโปรแกรมพิเศษเกี่ยวกับการแปลงเพศ และให้คำปรึกษาด้านการเปลี่ยนเพศระดับโลก ได้ยกเลิกโปรแกรมทั้งหมดในปี 1979 เนื่องมาจาก ผลการวิจัยที่ผ่านมา การผ่าตัดไม่อาจช่วยยารักษาปัญหาที่สำคัญในด้านจิตใจได้เลย

ชีวประวัติของผู้เขียน ชาย โรเจอร์

เป็นนักพูดที่เดินทางไปทั่วโลก เป็นครู เป็นนักร้องและผู้แต่งเพลง เรื่องราวของ ซินแคลร์ “ชาย โรเจอร์” เกี่ยวกับการฟื้นฟูสภาพจากกรรกรรมเพศ และความปรารถนาทางเพศ เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ เช่นเดียวกับคำสอนของเขาที่ลึกซึ้ง

เขาเดินทางผ่านไป 6 ทวีป และจากการให้สัมภาษณ์นับครั้งไม่ถ้วนทั้งสื่อมวลชน และสิ่งพิมพ์ตลอดจน การจัดรายการทางวิทยุและโทรทัศน์จนได้รับรางวัลสำคัญๆ ในสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะการฟื้นฟูสภาพที่เกิดจากปัญหาทางเพศ ซินแคลร์ เคยเป็นประธานองค์การเอ็กโซดัสนานาชาติ Exodus International ยังเป็นผู้ก่อตั้งหน่วยงาน Choices ในประเทศสิงคโปร์ ที่คริสตจักร Church of our Savior

ซินแคลร์ สมรสในปี 1982 มีบุตรสาวหนึ่งคน ปัจจุบันอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา

โปรแกรมบำบัด

Cross Current สำหรับหรับกลุ่ม

Living water เป็นการอบรมและบำบัดประจำปี และ แบบเข้ารับการอบรม 20 สัปดาห์

ค้นหาข้อมูลได้ที่

www.livingwaterthailand.org

www.seaoflove.tripod.com

www.desertstream.org